
   

 
เครือขา่ยประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสงขลา ยื่นหนังสือเสนอนายกฯให้ทบทวนการด าเนินนโยบายการพัฒนา
แลนบริดจ์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี จ.สงขลา และในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

  

 

วันนี้ (19 ส.ค.54) หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ตัวแทนเครือข่ายประ ชาชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อมสงขลา ยื่นหนังสือผ่าน นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อน าเสนอต่อ นายกรัฐมนตร ี
ตามที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสงขลา ได้ติดตาม ทิศทางก ารพัฒนาประเทศที่พรรคเพื่อไทย
แถลงนโยบายเกี่ยวกับ เรื่องการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยเฉพาะแผนพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจ
สงขลา-สตูล หรือแลนบริคจ์ อย่างที่ทราบกัน ดังนั้น ทางเครือขา่ยประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสงขลา ได้มายื่นหนังสือ
เพื่อให้รัฐบาลทบทวนการด าเนินนโยบายการพัฒนาแลนบริดจ์ การขนส่งพาณิชย์- ท่อน้ ามัน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี จ.สงขลา และ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงได้รวมกลุ่มมายื่นหนังสือผ่าน
จังหวัดสงขลา  เพื่อให้ด าเนินการ เสนอรัฐบาล โดยมีความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ แผนพัฒนาดังกล่าว   
ไม่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในภาคใต้ และ ชาวจังหวัดสงขลา        
ซ่ึงสังคมไทยมีบทเรียนการพัฒนาอุตสาห กรรม ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างที่กรณีมาบตาพุด ที่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการพึ่งตนเองของประชาชน ซ่ึงไม่อาจเรียกคืนมาได้ จึงไม่อยากให้เกิดขึ้น
ในภาคใต้ อีก และที่ส าคัญแผนพัฒ นาดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงทางเครือข่ายยินดีและ       
ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ท าใหค้วามสุข ความยั่งยืนของประชาชน โดยเริ่มจากท้องถิ่นและประชาชน
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากร ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
 โดยเหตุน้ีทางเครือข่า ยประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสงขลา จึงอยากให้ทางรั ฐบาลพิจารณาและทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่จะแถลงต่อรัฐสภา     
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนต่อไป 
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